

Q๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการเรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม เผยแพร่ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. บริการด้านสื่อประชาสัมพันธ์

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ใช้บริการ	กิจกรรม	วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ยืม
๑	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	- ป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ป้องกันPM ๒.๕ (Tube) จำนวน ๑๗ ป้าย
๒	เทศบาลตำบลโคกกรวด	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	- ป้ายรณรงค์ ลดพลาสติก (Tube) จำนวน ๑๐ ป้าย - แผ่นป้ายนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์การลดพลาสติก จำนวน ๑๐ แผ่น
๓	องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	- แผ่นป้ายนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์การลดพลาสติก จำนวน ๕ แผ่น - ถังขยะ ๔ สี จำนวน ๑ ชุด (๔ ถัง)
๔	โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัย พิมาย	เพื่อใช้ในกิจกรรม Open House ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	- แผ่นป้ายนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์การลดพลาสติก จำนวน ๕ แผ่น - ป้ายรณรงค์ ลดพลาสติก (Tube) จำนวน ๑๐ ป้าย - ชุดกล่อง จิกซอคำศัพท์ จำนวน ๑ ชุด (๘ กล่อง)

๒. การบริการด้านองค์ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ใช้บริการ	กิจกรรม	วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ยืม
๑	เทศบาลตำบลตลาด	อบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการ ขยะ ตามหลักการ ๓Rs ในการใช้ชีวิตประจำวัน สถิติการทำน้ำหมักชีวภาพ	- ป้ายรณรงค์ ลดพลาสติก (Tube) จำนวน ๑๐ ป้าย - ถังขยะ ๔ สี จำนวน ๑ ชุด (๔ ถัง) - อุปกรณ์สถิติการจัดการขยะ อินทรีย์ ในการทำน้ำหมักชีวภาพ

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ใช้บริการ	กิจกรรม	วัสดุ/อุปกรณ์ ที่นิยม
๒	ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้า อ. จักราช	อบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการ ขยะ ตามหลักการ ๓Rs ในการใช้ชีวิตประจำวัน สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ	- อุปกรณ์สาธิตการจัดการขยะ อินทรีย์ ในการทำน้ำหมักชีวภาพ - ถังขยะ ๔ ลี จำนวน ๑ ชุด (๔ ถัง)
๓	องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบุญมาก	อบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการ ขยะ ตามหลักการ ๓Rs ในการใช้ชีวิตประจำวัน สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ	- ป้ายณรงค์ ลดพลาสติก (Tube) จำนวน ๑๐ ป้าย - ถังขยะ ๔ ลี จำนวน ๑ ชุด (๔ ถัง) - อุปกรณ์สาธิตการจัดการขยะ อินทรีย์ ในการทำน้ำหมักชีวภาพ
๔	องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา	อบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการ ขยะ ตามหลักการ ๓Rs ในการใช้ชีวิตประจำวัน สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ	- ป้ายณรงค์ ลดพลาสติก (Tube) จำนวน ๑๐ ป้าย - ถังขยะ ๔ ลี จำนวน ๑ ชุด (๔ ถัง) - อุปกรณ์สาธิตการจัดการขยะ อินทรีย์ ในการทำน้ำหมักชีวภาพ
๕	เทศบาลตำบลโคกสวาย	อบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการ ขยะ ตามหลักการ ๓Rs ในการใช้ชีวิตประจำวัน สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ	- ป้ายณรงค์ ลดพลาสติก (Tube) จำนวน ๑๐ ป้าย - ถังขยะ ๔ ลี จำนวน ๑ ชุด (๔ ถัง) - อุปกรณ์สาธิตการจัดการขยะ อินทรีย์ ในการทำน้ำหมักชีวภาพ
๖	ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง	อบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการ ขยะ ตามหลักการ ๓Rs ในการใช้ชีวิตประจำวัน สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ	- ป้ายณรงค์ ลดพลาสติก (Tube) จำนวน ๑๐ ป้าย - ถังขยะ ๔ ลี จำนวน ๑ ชุด (๔ ถัง)
๗	โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา	อบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการ ขยะ ตามหลักการ ๓Rs ในการใช้ชีวิตประจำวัน สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ	- ป้ายณรงค์ ลดพลาสติก (Tube) จำนวน ๑๐ ป้าย - ถังขยะ ๔ ลี จำนวน ๑ ชุด (๔ ถัง) - อุปกรณ์สาธิตการจัดการขยะ อินทรีย์ ในการทำน้ำหมักชีวภาพ

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ใช้บริการ	กิจกรรม	วัสดุ/อุปกรณ์ ที่นิยม
๘	โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา	อบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการ ขยะ ตามหลักการ ๓Rs ในการใช้ชีวิตประจำวัน สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ	- ป้ายณรงค์ ลดพลาสติก (Tube) จำนวน ๑๐ ป้าย - ถังขยะ ๔ สี จำนวน ๑ ชุด (๔ ถัง) - อุปกรณ์สาธิตการจัดการขยะ อินทรีย์ ในการทำน้ำหมักชีวภาพ
๙	โรงเรียนกีฬานครราชสีมา	อบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการ ขยะ ตามหลักการ ๓Rs ในการใช้ชีวิตประจำวัน สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ	- ป้ายณรงค์ ลดพลาสติก (Tube) จำนวน ๑๐ ป้าย - ถังขยะ ๔ สี จำนวน ๑ ชุด (๔ ถัง) - อุปกรณ์สาธิตการจัดการขยะ อินทรีย์ ในการทำน้ำหมักชีวภาพ
๑๐	โรงเรียนสวนหม่อน	อบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการ ขยะ ตามหลักการ ๓Rs ในการใช้ชีวิตประจำวัน สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ	- ป้ายณรงค์ ลดพลาสติก (Tube) จำนวน ๑๐ ป้าย - ถังขยะ ๔ สี จำนวน ๑ ชุด (๔ ถัง) - อุปกรณ์สาธิตการจัดการขยะ อินทรีย์ ในการทำน้ำหมักชีวภาพ
๑๑	โรงเรียนสามัคคีรถไฟ	อบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการ ขยะ ตามหลักการ ๓Rs ในการใช้ชีวิตประจำวัน สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ	- ป้ายณรงค์ ลดพลาสติก (Tube) จำนวน ๑๐ ป้าย - ถังขยะ ๔ สี จำนวน ๑ ชุด (๔ ถัง) - อุปกรณ์สาธิตการจัดการขยะ อินทรีย์ ในการทำน้ำหมักชีวภาพ
๑๒	องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง	อบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการ ขยะ ตามหลักการ ๓Rs ในการใช้ชีวิตประจำวัน สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ	- ป้ายณรงค์ ลดพลาสติก (Tube) จำนวน ๑๐ ป้าย - ถังขยะ ๔ สี จำนวน ๑ ชุด (๔ ถัง) - อุปกรณ์สาธิตการจัดการขยะ อินทรีย์ ในการทำน้ำหมักชีวภาพ
๑๓	สำนักงานขนส่งจังหวัด นครราชสีมา	Kick off เรียนรู้อยู่กับฝุ่น PM ๒.๕	- ป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ป้องกันPM ๒.๕ (Tube) จำนวน ๑๗ ป้าย

๓. การบริการการจัดนิทรรศการ

ลำดับ ที่	หน่วยงานที่ใช้บริการ	กิจกรรม	วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ยืม
๑	บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด	จัดนิทรรศการเรื่องการคัดแยก ขยะลดพลาสติกและโฟม	- แผ่นป้ายนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์การลดพลาสติก จำนวน ๑๐ แผ่น - ถังขยะ ๔ สี จำนวน ๑ ชุด (๔ ถัง) - แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ลดโลกร้อน/การลดพลาสติก และโฟม
๒	ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา	จัดนิทรรศการสาธิตการคัดแยก ขยะในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ลำตะคอง จัดนิทรรศการสถานีตรวจวัดค่า ดัชนีความร้อน	- แผ่นป้ายนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์การลดพลาสติก จำนวน ๑๐ แผ่น - ถังขยะ ๔ สี จำนวน ๑ ชุด (๔ ถัง) - ชุดนิทรรศการสถานีตรวจวัดค่า ดัชนีความร้อน
๓	สำนักงานปกครองจังหวัด นครราชสีมา	จัดนิทรรศการสาธิตการคัดแยก ขยะในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ลำตะคอง จัดนิทรรศการสถานีตรวจวัดค่า ดัชนีความร้อน	- แผ่นป้ายนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์การลดพลาสติก จำนวน ๑๐ แผ่น - ถังขยะ ๔ สี จำนวน ๑ ชุด (๔ ถัง) - ชุดนิทรรศการสถานีตรวจวัดค่า ดัชนีความร้อน

สถิติการให้บริการการให้คำแนะนำในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	เรื่องที่รับบริการ	จำนวน/ครั้ง
๑	ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ในเรื่องการทำ EIA	๒๐
๒	ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ในเรื่องสิ่งแวดล้อมลำน้ำ	๑๕
๓	ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ในเรื่อง การร้องเรียนปัญหามลพิษ กลิ่นเหม็นจากกองขยะ	๗๒